
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar, enda tel ég stjórnvöld ekki hafa sýnt fram á að skattar og gjöld sem 
lögð eru á þjóðina vegna vegamála séu nýtt í þann málaflokk eins og þeim er ætlað fyrir.
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